



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน

กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ปค. ๑ ชั้น ๒

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
<p>๑. ข้อสั่งการ อปค. (นายธนาคม จงจีระ)</p> <p>๑.๑ บทบาทของฝ่ายปกครองในการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>๑. ให้ นอ. เน้นย้ำในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการใช้มาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แพลตฟอร์มไทยชนะ แพลตฟอร์มหมอชนะ เป็นต้น รวมถึงใช้กลไกฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หอกระจายข่าว เพื่อสร้างการรับรู้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง “ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”</p> <p>๒. ให้ ปจ./นอ. สนับสนุนการสำรวจ ตรวจสอบและทำความเข้าใจแก่สถานประกอบการและแรงงานในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการและแรงงานบางส่วนเกิดความตระหนกจนเป็นเหตุให้เกิดการเคลื่อนย้ายและหลบหนีของแรงงานต่างด้าว จนทำให้ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ยาก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ รรม.มท.</p> <p>๓. ให้ นอ. ให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ตามที่ ศบค. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ แบ่งพื้นที่ควบคุมออกเป็น ๔ พื้นที่ ได้แก่ ๑. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒. พื้นที่ควบคุม ๓. พื้นที่เฝ้าระวังสูง ๔. พื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมทั้งถือปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและประกาศของจังหวัด</p> <p>๔. ให้ จังหวัด/อำเภอ ปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ฉบับที่ ๑๕ ลว. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเฉพาะเรื่องการห้ามชุมนุม มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว รวมถึงให้ นอ. ติดตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คำสั่งจังหวัดอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>นอ.</p> <p>ปจ./นอ.</p> <p>นอ.</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
	<p>๕. ให้ ปจ./นอ. แจ่งกำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการกักตุนโรคภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้มีความสำคัญในการสำรวจการกักตุนโรคภัยพิบัติ และการปฏิบัติตามหน้าที่ตามพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากได้ขยายระยะเวลาในการทำการสำรวจการกักตุนโรคภัยพิบัติไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>ปจ./นอ.</p>
<p>๑.๒ การดูแลสุขลักษณะของที่ว่าการอำเภอ</p>	<p>- ให้ อำเภอ ดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน และสถานที่บริการประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การทำความสะอาดพื้นผิวและอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อย การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) การฉีดพ่นน้ำยาทำความสะอาดอาคารสถานที่ เป็นต้น นอกจากนี้ให้ใช้งบประมาณการฯ ของอำเภอ ในการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>อำเภอ</p>
<p>๑.๓ การดำเนินการตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทางศาสนา</p>	<p>- ให้ อำเภอ ติดตามข่าวสาร และมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำกับดูแลให้ศาสนสถาน และประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง อาทิ ประกาศจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๓) เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ชาวมุสลิมได้ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค</p>	<p>อำเภอ</p>
<p>๑.๔ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔</p>	<p>- ให้ จังหวัด/อำเภอ เน้นย้ำการดำเนินการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของ รมว.มท. ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ด้านการบริหารจัดการ การจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับอำเภอ และ อปท. การลดปัจจัยเสี่ยงโดยใช้กลไกท้องที่ควบคุม และดำเนินการมาตรการเชิงรุก ๒) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านการตรวจสอบลักษณะกายภาพถนน จุดเสี่ยง และจุดอันตราย ๓) ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ ด้วยการกำกับควบคุม ดูแลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔) ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ๕) ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ให้เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 	<p>จังหวัด/อำเภอ</p>

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM๒.๕ และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ	- ให้ จังหวัด/อำเภอ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM๒.๕) และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการหรือนโยบายของแต่ละจังหวัด รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ โดยใช้หลักการบูรณาการทุกภาคส่วน “ทีมประชารัฐ” ในการดำเนินการตลอดจนการสร้างการรับรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่	จังหวัด/อำเภอ
๑.๖ การบริหารงบประมาณ	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๑.๗ การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่	- ให้ นอ. หาวิธีในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นตลอดจนดำเนินการตรวจสอบและสำรวจพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนและต้องได้รับการช่วยเหลือในการดำรงชีวิตด้านต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวให้พี่น้องประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญในวาระขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔	นอ.
๑.๘ ขอขอบคุณฝ่ายปกครองในพื้นที่	- ขอขอบคุณ ปจ. นอ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ ผู้ช่วยฯ สารวัตรฯ คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ร่วมมือกันทำงานอย่างหนัก มุมเทและเสียสละอย่างต่อเนื่อง ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งทำให้เกิดการผนึกกำลังและร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน	ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง
๒. ข้อสั่งการ ร.อปค.บห. (ร.ต.ท. ภพชนก ชลานุเคราะห์) ๒.๑ แผนการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร ปค.	- ให้ กจ. วิเคราะห์อัตรากำลังของบุคลากร ปค. เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับความก้าวหน้าของบุคลากรในอนาคตข้างหน้า พร้อมทั้งอาจจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ และหลักสูตรนายอำเภอ เพื่อรองรับแผนอัตรากำลังของ กจ.	กจ.
๒.๒ การบริหารงบประมาณ	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ
๓. เรื่องที่สำนัก/กอง ขอความร่วมมือดำเนินการ ๓.๑ วช. : ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย	

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๓.๒ วช. : การเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	- ให้ สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ การก่อกำหนดผู้ผูกพัน รวมทั้งดำเนินการให้ทุกกระบวนการอยู่ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อป้องกันการโอนงบประมาณ หากจะมี พ.ร.บ.โอนงบประมาณฯ ขึ้นอีกในปี ๒๕๖๔	สำนัก/กอง และจังหวัด/อำเภอ

งานการประชุม
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขานุการกรม
โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐